

hành đến khi có hiệu lực (từ ngày 1/9/2024), các đơn vị hành

việc lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi

thành phố và hoàn thành

không tính. Định kỳ 05 năm Chính phủ tặng Cơ thi đua "Đơn vị xuất sắc tiêu biểu cấp huyện".

bổ, vai trò, trách nhiệm với mỗi trường, có bản sắc riêng và bền vững ■

CHUYÊN ĐỔI SỐ

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng tới phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

CHƯƠNG trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 đã chỉ rõ các giải pháp cần tập trung thực hiện. Theo đó, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thì việc đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện hạ tầng số được xem là giải pháp quan trọng, có vai trò quyết định thành công của chương trình.

Để triển khai hiệu quả, thời gian qua, tỉnh Hà Nam tập trung chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ tầng và kết nối mạng internet đến cấp xã, thôn với việc phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao, hạ tầng mạng di động 4G, 5G, phổ cập thuê bao cáp quang tại các hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về những lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và sử dụng các dịch vụ thiết yếu... Từ đó, phục vụ đắc lực cho các xã trong thực hiện chỉ tiêu liên quan đến tiêu chí thông tin và truyền thông, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hành chính công trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm

Hà Nam phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số ở nông thôn

ĐÀO PHƯƠNG



Hà Nam đầu tư đồng bộ hạ tầng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của người dân và doanh nghiệp.

kỳ 2020-2025, huyện Bình Lục được tỉnh Hà Nam giao nhiệm vụ hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2025, do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông xây dựng, lắp đặt bổ sung các trạm thu phát sóng di động cấp cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị tin học. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các cơ sở vật chất máy móc, thiết bị công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức

trong việc thực hiện công tác chuyên môn, xử lý văn bản trên môi trường mạng. Đến nay, 100% số cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện và hơn 90% số công chức cấp xã, thị trấn được trang bị máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác để phục vụ công việc. Hệ thống thông tin cơ sở của huyện bảo đảm hoạt động thông suốt. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sử dụng các nền tảng số dùng chung. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, tỷ lệ hộ gia đình các thành viên có điện thoại thông minh, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet bằng rộng cáp quang đạt hơn 95%.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện,

thị xã, thành phố đều có mạng nội bộ và kết nối internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là 100% và cấp xã là 85%, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng để triển khai các dịch vụ, các nền tảng số phục vụ việc quản lý, điều hành chung của tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin. 100% các xã, phường, thị trấn có hạ tầng cáp quang cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố... Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để phát triển, hoàn thiện hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số, trong đó có nông thôn mới, hướng tới nông

thôn mới thông minh, UBND tỉnh Hà Nam đã đồng ý chủ trương cho nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Dự án mua sắm thiết bị phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trong lực lượng công an giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh triển khai nền tảng bản đồ số để cung cấp dịch vụ, phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý nhà nước và các lĩnh vực đời sống, kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tập trung phát triển các nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Xác định rõ mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 90% số hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% số hồ sơ công việc cấp huyện và 60% số hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Tỉnh phấn đấu hơn 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu về thông tin và truyền thông, hơn 60% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu, tiêu chí về hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, hơn 70% số xã có hợp tác xã tham gia mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của xã; 100% số huyện có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện, trong đó có 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. ■